

Tổng Thống Donald Trump có quyền hủy bỏ Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ hay không?

Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu

25-04-07

Theo tin AP ngày 20 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để yêu cầu Bộ Trưởng Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ là bà Linda McMahon do chính Tổng Thống vừa bổ nhiệm, không phải để cải tiến thăng tiến giáo dục hoặc để tinh giản gọn nhẹ những bộ phận dư thừa hoang phí không cần thiết. Mà là để ra lệnh cho Tân Bộ Trưởng Giáo Dục Linda McMahon trong Nội Các của Tổng Thống thực hiện những bước cần thiết để đóng cửa Bộ Giáo Dục Liên Bang và chuyển giao quyền kiểm soát giáo dục về cho các tiểu bang và cộng đồng địa phương tự lo liệu lấy.

1

Lịch sử thành lập Bộ Giáo Dục Liên Bang

Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ chỉ mới được thành lập từ năm 1979 dưới thời vừa quá cố ở tuổi một trăm (100). Tổng thống Jimmy Carter là một tổng thống hiền hậu, thương người nghèo và sau khi mãn nhiệm đã liên tục tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng tại địa phương và dạy kinh thánh vv... cho tới lúc chết, không kèn cựa tranh đua hơn thiệt với đời. Chúng ta cùng tưởng nhớ và cầu nguyện cho Tổng thống Jimmy Carter để Tổng thống Jimmy Carter đang ở thiên đàng cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta, cho Hoa Kỳ, cho hòa bình công chính thế giới và cho Hiến Pháp "In God We trust" được các chính trị gia Hoa Kỳ và người dân tôn trọng.

2

Mục đích của Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ

Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ là một phần quan trọng trong ngân sách phân bổ cho các trường học nghèo, cho sinh viên vay nợ, và cấp quyền bình đẳng cho các công dân Hoa Kỳ trong giáo dục. Ngoài ra, nó là một trong những cơ hội bằng vàng cho các di dân hợp pháp mới tới Hoa Kỳ được ưu đãi rất nhiều trong học vấn, và có thể nói hầu như được miễn học phí hoàn toàn nếu gia đình nghèo.

3

Tại sao lại muốn bãi bỏ Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ

3.1-Theo lập luận bảo thủ:

-Giáo dục nên do tiểu bang và địa phương kiểm soát, vì mỗi địa phương có hoàn cảnh khác nhau.

-Bộ Giáo Dục Liên Bang có thể gây ra quan liêu, can thiệp quá mức, áp đặt chính sách trái với văn hóa hoặc giá trị địa phương về chủng tộc, về phương diện giáo dục.

-Tốn kém và ít hiệu quả.

3.2-Lập luận phản bác:

-Bộ Giáo dục bảo vệ quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng, đặc biệt cho người nghèo, thiếu số, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật.

-Điều phối các chương trình cho sinh viên vay nợ, nghiên cứu giáo dục quốc gia, và kiểm soát các tiêu chuẩn chất lượng cơ bản về giáo dục trong các tiểu bang.

-Nếu bị xóa, có thể dẫn đến bất bình đẳng nghiêm trọng giữa các tiểu bang lớn nhỏ, giàu nghèo.

-Nếu một tiểu bang nào đó có luật phân biệt học phí cư dân tiểu bang, ít nhất phải là cư dân chính thức của tiểu bang đó liên tục trong 12 tháng mới được hưởng (học phí thấp) còn những cư dân ngoài tiểu bang sẽ phải trả học phí cao hơn gấp đôi hay gấp ba nữa. Thí dụ:

-Học phí của UCLA (California): Trong Tiểu Bang là: \$ 13,000 USD/năm. Ngoài Tiểu Bang hay mới di dân tới là: \$47,000/năm.

-Học phí của Đại Học Florida: Trong Tiểu Bang là: \$ 6,400 USD/năm. Ngoài Tiểu Bang là: 28,600 USD/năm.

4

Những lợi ích của Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ

-Trợ cấp dành cho sinh viên có thu nhập thấp không cần trả lại: Miễn phí.

-Hiện nay có gần 7 triệu sinh viên được hưởng nhận những phúc lợi đó mỗi năm.

-Những lợi ích trên có nguy cơ bị cắt bỏ hết nếu Bộ Giáo Dục Liên Bang bị hủy bỏ thì Hạ Viện không còn lý do chuẩn chỉ ngân sách cho Bộ Giáo Dục Liên Bang nữa.

5

Tổng Thống Donald Trump có quyền hủy bỏ Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ hay không?

Không!

Vì theo hiến pháp Hoa Kỳ Cộng Hòa tam quyền phân lập: Hành Pháp – Lập Pháp – Tư Pháp, thì Tổng Thống Donald J. Trump thuộc quyền Hành Pháp nên không có quyền ban hành sắc luật hủy bỏ Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ! Vì quyền thành lập hay hủy bỏ các bộ trong Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ là quyền của ngành Lập Pháp, của Quốc Hội Lưỡng Viện Liên Bang Hoa Kỳ!

Vì thế, nếu tin AP nói trên là đúng, thì sắc lệnh hành pháp hủy bỏ Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ chỉ mới có ý nghĩa là Tổng thống Donald Trump và Nội Các của Tổng Thống muốn hủy bỏ Bộ Giáo Dục, muốn tạo dư luận trong quần chúng, trong truyền thông báo chí, trong các dân biểu, nghị sỹ lưỡng đảng để thăm dò công luận và nhất là thăm dò xem xét các dân biểu, nghị sỹ thuộc đảng Cộng Hòa có đa số đồng thuận với quan điểm của Tổng Thống hay không?

Nếu chắc chắn có đồng thuận hoặc “năm ăn, năm thua” thì hành pháp sẽ đề nghị quốc hội lưỡng viện lập pháp cứu xét và thông qua dự luật hủy bỏ Bộ Giáo Dục với đa số bình thường, tức là chỉ cần hơn một (1) phiếu là được, rồi khi Dự Thảo Luật được đa số lưỡng viện đồng thuận thì tổng thống sẽ ký ban hành dự luật thành luật. Và chỉ tới lúc đó Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ mới chính thức bị hủy bỏ.

Và như thế những học sinh nghèo, nhà nghèo đang được may mắn thụ hưởng những phúc lợi của Bộ Giáo Dục Liên Bang Hoa Kỳ cứ an tâm thụ hưởng, không phải lo lắng gì hết vì luật pháp bất hồi tố. Những cái gì đã cho đi thì không có quyền đòi lại!

6

Hủy bỏ bộ giáo dục dễ hay khó?

Dễ

Vì chỉ cần đa số đơn giản tại cả hai viện quốc hội mà chính quyền của Tổng Thống Donald J. Trump hiện nay đang nắm trong tay trọn vẹn cả ba ngành Hành Pháp – Lập Pháp - Tư Pháp.

Trong lưỡng viện quốc hội liên bang: Hạ Viện có 435 dân biểu, chia đôi là: 217.5. Vậy chỉ cần $217.5 + 0.5 = 218/435$ là đủ đa số đơn giản. Thượng Viện có 100 nghị sỹ, chia đôi là: 50. Vậy chỉ cần có 51/100 là đủ đa số đơn giản.

Hiện nay trong Hạ Viện Đảng Cộng Hòa có 220 dân biểu, đảng Dân Chủ có 215, nên Cộng Hòa hơn Dân Chủ 5 phiếu. Tại Thượng Viện có 100 nghị sỹ, Đảng Cộng Hòa có 53 nghị sỹ, đảng Dân Chủ có 47 nghị sỹ, nên đảng Cộng Hòa có hơn Dân Chủ ba (3) phiếu.

Vì thế, Tổng Thống Donald J. Trump có nhiều cơ may hủy bỏ bộ Giáo Dục nếu được dân biểu Cộng Hòa và nghị sỹ Cộng Hòa đồng thuận.

Khó

-Vì đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ hiện nay chia rẽ với nhau như nước với lửa, cả hai nghĩ tới quyền lợi đảng phái nhiều hơn chung vai sát cánh chăm lo quyền lợi đất nước.

-Đảng Dân Chủ hầu như luôn luôn bỏ phiếu đồng loạt theo lẽ đảng. Còn đảng Cộng Hòa thì bỏ phiếu theo lương tâm, theo quyền lợi cử tri trong địa hạt dân cử của mình vv...

-Đảng Cộng Hòa hiện nay có đa số mỏng manh trong Lưỡng Viện Quốc Hội như đã trình bày ở trên. Nên tại Hạ Viện chỉ cần có sáu (6) dân biểu Cộng Hòa ngã theo Dân Chủ; Thượng Viện chỉ cần có bốn (4) nghị sỹ Cộng Hòa bỏ phiếu theo Dân Chủ thì bất cứ Dự Luật nào của đảng Cộng Hòa cũng sẽ bị ngăn chặn, không được quốc hội thông qua.

Theo tình hình hiện tại, thì Tổng Thống Donald Trump và Nội Các của Tổng Thống Donald Trump đang nóng vội gây nhiều biến động trong nhiều lĩnh vực cả trong nước và trên toàn thế giới nên người thích cũng nhiều và người ghét cũng không ít. Vì thế, Tổng Thống Donald J. Trump nên lấy chân lý công bằng sự thật làm kim chỉ nam cho đường lối chính sách của Tổng Thống. Đừng thêm thù bớt bạn, đừng quá tin vào ông bạn tốt Putin mà Tổng Thống Ronald Reagan đã minh xác là “Evil Empire”, là Đế Chế Tội Ác! Và nhất là đừng vô tình tạo ra những

RINO mới trong đảng Cộng Hòa, sẽ gây bất lợi cho chính Tổng Thống, cho MAGA của Tổng Thống ngay trong hiện tại và trong bầu Cử Giữa Kỳ 2026 sắp tới.

Ngay hiện tại, vì chỉ cần có sáu (6) dân biểu Cộng Hòa hay bốn (4) nghị sỹ Cộng Hòa bỏ phiếu theo Dân Chủ thì sắc lệnh hành pháp, dự luật hủy bỏ Bộ Giáo Dục Liên Bang của Tổng Thống sẽ vô hiệu! Và hiện nay nếu Tổng Thống Donald Trump và Nội Các của Tổng Thống không can trọng trong ngoại giao, trong hòa bình công chính, trong lời nói việc làm, thì hầu như có vẻ sẽ có đủ sáu dân biểu và bốn nghị sỹ đó.

Còn nói chung thì dù có giữ lại Bộ Giáo Dục Liên Bang để tinh giảm, thăng tiến giáo dục cho toàn liên bang hay hủy bỏ bộ Giáo Dục Liên Bang theo đúng quy trình pháp lý, để chuyển quyền giáo dục về cho các tiểu bang, địa phương tự lo liệu lấy thì cũng không có gì sai với hiến pháp luật pháp. Và như thế nó không hề có ý nghĩa hủy bỏ Bộ Giáo Dục Liên Bang thì nước Mỹ sẽ trở thành vô giáo dục. Vì hiện nay ít nhất thì cũng đã có hai nước Canada và Thụy Sĩ không có bộ giáo dục liên bang.

Và lại, Tổng Thống Donald J. Trump cũng không phải là người đầu tiên muốn hủy bỏ Bộ Giáo Dục Liên Bang mà Tổng Thống Ronald Reagan trong thập niên 1980 cũng đã có ý định đó./-

Nguyễn Xuân Tùng

Diễn Đàn Kitô-hữu

25-04-07

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12600 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC